
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี 2564 (ครั้งที่ 2) 

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 
ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

--------------------------------------------------------------- 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับ

ที ่ 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1  นายเสรี หมอนทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เสรี หมอนทอง 
2 นายสมพร นวลละออง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมพร นวลละออง 
3 นายศรชัย เครื่องทิพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 1 ศรชัย เครื่องทิพย์ 
4 นายส าอาง สังข์ศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 3 ส าอาง สังข์ศิริ 
5 นายส ารวย เหมือนอ่วม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 5 ส ารวย เหมือนอ่วม 
6 นายสมศักดิ์ ดวงจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 5 สมศักดิ์ ดวงจันทร์ 
7 นายสุมล อู่สุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 6 สุมล อู่สุวรรณ 
8 นายมนตรี น้อยสัมฤทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 6 มนตรี น้อยสัมฤทธิ์ 
9 นายการันต์ รอดพ้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 7 การันต์ รอดพ้น 

10 นายอุดม นุชนาถ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 8 อุดม นุชนาถ 

ผู้ไม่ได้เข้าประชุม 
1. นางขุนทอง ช้างบุญม ี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 1 
2. นายธนวัฒน์ มังสา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 4  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที ่ 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายธวัช ขจรกลิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ธวัช ขจรกลิ่น 
2 นายธีระวัฒน์ วงพล หัวหน้าส านักปลัด ธีระวัฒน์ วงพล 
3 นายสมชาย รัตนะวิสัย ผอ.รพ.สต.ไร่ใหม่พัฒนา สมชาย รัตนะวิสัย 
4 นางสาวขวัญดาว คงกะเรียน จพง.ทันตสาธารณสุขช านาญงาน ขวัญดาว คงกะเรียน 
5 นางสาวกฤษณา ทิวาตรี ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการจัดการท่ีดินชัยพัฒนาฯ กฤษณา ทิวาตรี 
6 นางปรียา สร้อยมาลี จนท.บนัทึกข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฯ ปรียา สร้อยมาลี 
7 นายศักดิ์ชัย เพชรสึก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ศักดิ์ชัย เพชรสึก 
8 นายรุ่ง เกิดทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 รุ่ง เกิดทรัพย์ 
9 นางสาวอรรถพร หมอนทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อรรถพร หมอนทอง 

10 นางสาวฐานิสรา ชมชื่นใจ นักวิชาการศึกษา ฐานิสรา ชมชื่นใจ 
11 นางสาวหยาดพิรุณ สุขสุวรรณ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ หยาดพิรุณ สุขสุวรรณ 

เริ่มประชุม   เวลา 10.00 น. 

 /เมื่อที่ประชุม... 
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    เมื่อที่ประชุมพร้อม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา
ได้กล่าวรายงานว่ามีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 10 ท่าน ผู้ไม่ได้เข้าประชุม 2 ท่าน พร้อมทั้งเชิญประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนาท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้ 

    ประธานสภาฯ  เรียนท่านผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา 
(นายเสรี หมอนทอง)  ทุกท่าน ขอต้อนรับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้แทนทุก
    ท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ วันนี้มีสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมาประชุมครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ไร่ใหม่พัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2564 (ครั้งที่ 2) ณ บัดนี้ ขออนุญาตเข้าสู่ระเบียบวาระเรื่อง
สืบเนื่องคงค้างมาจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาในการพิจารณาลงมติใน (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 1 ดังนี้ครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

1.1 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ 

    ประธานสภาฯ  ขออนุญาตให้ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเรื่องระเบียบว่าด้วยการประชุม 
(นายเสรี หมอนทอง)  สภาเพ่ิมเติม ก่อนที่สภาฯ จะได้พิจารณาใน (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่ายประจ าปี 2565 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมต ิ     

  เลขานุการสภาฯ  ขออนุญาตเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 
(นายธวัช ขจรกลิ่น)  ประชุมสภาท้องถิ่น ตามระเบียบข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้
    พิจารณาแล้วจะต้องเสนอ (ร่าง) ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามร่างที่ได้
มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น โดยรายงานนั้นอย่างน้อย
ต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
เกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนค าแปร
ญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนวัน
ประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีท่ีต้องพิจารณาเป็นการเร่งด่วน 

    ประธานสภาฯ  การประชุมครั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ได้ผ่านวาระที่ 1 ซึ่ง
(นายเสรี หมอนทอง)  สภาฯ ได้รับหลักการใน (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
    2565 ไปแล้ว โดยได้ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ที่ประสงค์ยื่นค าขอแปรญัตติได้
ในระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลไร่ใหม่พัฒนา วันนี้จะได้มาพิจารณากันในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ตามที่ได้แจ้งไปแล้วว่าถ้าผู้ใดประสงค์
ที่จะแปรญัตติ ให้ยื่นค าขอแปรญัตติเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานกรรมการแปรญัตติ ล าดับต่อไปให้
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบด้วยครับ 

ประธานกรรมการแปรญัตติ เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่ได้ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ที่ประสงค์ยื่นค า 
(นายสมศักดิ์ ดวงจันทร์)  ขอแปรญัตติ ให้ยื่นค าขอแปรญัตติได้ในระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม  
          2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 1.30 น. ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลไร่ใหม่พัฒนา ปรากฏว่าไม่มีผู้แจ้งความประสงค์แต่อย่างใด คณะกรรมการแปรญัตติจึงได้ประชุม
พิจารณา ตามข้อ 55 วรรคสาม และมีมติให้น าส่ง (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่างเดิม) ให้กับทาง

 /สภาฯ โดย... 
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สภาฯ โดยที่ไม่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมและไม่มีการแปรญัตติของสมาชิกสภาฯ แต่อย่างใด ซึ่งคณะกรรมการแปร
ญัตติ มีมติเห็นชอบตามร่างเดิมที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ผ่านความเห็นชอบและรับหลักการในวาระ
แรก พร้อมนี้คณะกรรมการแปรญัตติไม่ได้มีการสงวนความเห็นตามระเบียบฯ ข้อ 50 แต่อย่างใดเช่นกัน จึง
เสนอสภาฯ เพ่ือพิจารณาในวาระท่ี 2 และวาระที่ 3 ต่อไป 

ที่ประชุม   ทราบ 

    ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดยื่นความประสงค์ที่จะขอแปรญัตติ ก็จะขอเข้า 
(นายเสรี หมอนทอง)  สู่การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติในวาระที่ 2 ซึ่งจะต้องพิจารณาเรียงตาม
    ล าดับข้อ เฉพาะข้อที่มีการแปรญัตติหรือคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข
เท่านั้น  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติเป็นอย่างอ่ืน ฉะนั้นจึงขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณา 
(ร่าง) ข้อบัญญัติตามร่างเดิมท่ีผู้บริหารเสนอมาตามล าดับข้อครับ 

ที่ประชุม   ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
   พ.ศ. 2565 เรียงตามล าดับข้อตามร่างเดิมที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอ
   มา 

    ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายหรือมีข้อซักถามรายละเอียด
(นายเสรี หมอนทอง)  ใน (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    บ้างหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม   ไม่มี  

    ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีผู้ใดมีข้อสงสัย หรือมีข้อซักถามคณะกรรมการแปรญัตติ เกี่ยวกับ 
(นายเสรี หมอนทอง)  (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 ก็ถือว่า
    (ร่าง) ข้อบัญญัติได้ผ่านการพิจารณาในวาระท่ี 2 ผมก็ขอเข้าสู่ขั้นที่ 3 วาระ
ลงมติ เพ่ือขอมติต่อที่ประชุมสภาฯ ว่าที่ประชุมสภาฯ จะให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติให้การยืนยันในร่างเดิมที่ฝ่ายบริหาร
เสนอมาโดยที่ไม่มีการแปรญัตติหรือไม่ ท่านผู้ใดเห็นว่าควรเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณฯ ตามที่
ผู้บริหารได้เสนอมา ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ขอมติด้วยครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณตามที่ฝ่ายบริหารเสนอมาให้ตรา
    เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ด้วยมติ    
    เอกฉันท์ 10 เสียง (สมาชิกเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน)  

    ประธานสภาฯ  สรุปว่าที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบเป็นมติเอกฉันท์ เพราะฉะนั้นผมคงไม่  
(นายเสรี หมอนทอง)  จ าเป็นต้องถามถึงผู้ที่ไม่เห็นชอบนะครับ ขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ ข้ามไป
    พิจารณาในวาระที่ 2 ครับ 

ที่ประชุม   ทราบ 
 
 
 
 

 /ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
2.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ 
เขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 ของ 
ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา – แม่ฟ้าหลวง  

    ประธานสภาฯ  ด้วยศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา – แม่ฟ้าหลวง ได้รับแจ้งจาก     
(นายเสรี หมอนทอง)  กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง สังกัด กรมพัฒนาที่ดิน เรื่องขอความ       
     อนุเคราะห์พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ใน 
เขตป่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 เพ่ือเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ใน
ท้องที่ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยศูนย์ปฏิบัติการฯ ได้ตรวจสอบพบว่าพื้นที่ของศูนย์ปฏิบัติการฯ มีพ้ืนที่
คาบเกี่ยวในเขตป่าไม้ถาวรซึ่งใช้ประโยชน์ในการปลูกป่า ทั้งนี้พระราชบัญญัติดังกล่าวก าหนดให้ผู้ขออนุญาต
ยื่นเรื่องขอรับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ ขอเชิญผู้อ านวยการศูนย์
ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา – แม่ฟ้าหลวง ได้น าเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมเพ่ือประกอบการพิจารณาครับ 

    ผู้อ านวยการศูนย์ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
(นางสาวกฤษณา ทิวาตรี) ดิฉันนางสาวกฤษณา ทิวาตรี  ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดิน 
        ชัยพัฒนา – แม่ฟ้าหลวง ตามรายละเอียดที่ได้น าเรียนมาแล้วล่วงหน้า ดิฉัน
ขอชี้แจงเพ่ิมเติมดังนี้ค่ะ สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เรื่องการเข้าท า
ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการผ่อนผันตามมติ ครม. 
เมื่อวันที่ 23  มิถุนายน 2563 โดยด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ให้ยื่นค า
ขอภายใน 180  วันนับตั้งแต่ ครม. เห็นชอบ ส าหรับพ้ืนที่ของศูนย์ปฏิบัติการฯ มีพ้ืนที่ครอบคลุม 2 จังหวัด 
ดังนี้ (1) ต าบลหนองพลับ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ครอบคลุม 1,914 ไร่ (2) ต าบลไร่ใหม่
พัฒนา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี พื้นที่ครอบคลุม 784 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา โดยให้ยื่นค าขออนุญาตที่
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี จึงขอความอนุเคราะห์ให้องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่
พัฒนา  พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยน าเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการฯ ได้
ใช้เป็นเอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า  ส่งให้กรมป่าไม้พิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

    ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมบ้างหรือไม่ครับ 
 (นายเสรี หมอนทอง)   

   ส.อบต. หมู่ที่ 6  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายมนตรี น้อยสัมฤทธิ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
(นายมนตรี น้อยสัมฤทธิ์)  ขออนุญาตสอบถามครับว่าพ้ืนที่ของศูนย์ปฏิบัติการฯ ครอบคลุมพ้ืนที่ของ
    หมู่ที่ 6 ซึ่งมีหมู่บ้านจัดสรรรวมอยู่ด้วยหรือไม่ครับ  

   ผู้อ านวยการศูนย์ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ขออนุญาตเรียนชี้แจงค่ะ ที่ท่านสมาชิกสภาฯ 
(นางสาวกฤษณา ทิวาตรี) ได้สอบถามมานั้น เป็นคนละโครงการกันค่ะโดยโครงการดังกล่าวเป็นของ
    ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ – 
กลัดหลวงซึ่งมีพ้ืนที่ครอบคลุมหมู่ที่ 6 บ้านโป่งแย้ ส าหรับในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา – 
แม่ฟ้าหลวง เป็นโครงการอนุรักษ์ดินมีพ้ืนที่ศึกษาและพัฒนาคุณภาพดิน น้ า และป่าไม้ เราได้ท าการปลูกป่า
ตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา ตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่ค่ะ  

 /ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม   ทราบ 

    ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
 (นายเสรี หมอนทอง)   

ที่ประชุม   ไม่มี 

    ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ที่จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมก็ขอมติที่ 
(นายเสรี หมอนทอง)  ประชุมสภาฯ ว่าจะให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ใน
    พ้ืนที่เขตป่า ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลไร่ใหม่พัฒนา เพ่ือศูนย์ปฏิบัติการฯ จะได้
น ามติที่ประชุมในวันนี้ไปประกอบการยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ส่งให้กรมป่าไม้พิจารณา
ต่อไป ขอมติด้วยครับ   

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา – แม่ฟ้าหลวง เข้าท า
ประโยชน์ในพื้นที่เขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พ.ศ. 2484 ด้วยมติ 10 เสียง (สมาชิกเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน)  

2.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -  
2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา 

    ประธานสภาฯ  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  
(นายเสรี หมอนทอง)  2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา ขอเชิญท่านปลัดองค์
    การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจง
ต่อที่ประชุมครับ 

ปลัดองค์การฯ ปฏิบัติหน้าที่ฯ เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
(นายธวัช ขจรกลิ่น)  ในวาระขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) นี้
    เป็นแผน 5 ปี ฉบับใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา ซึ่งแผน
ฉบับเดิมเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ณ ปัจจุบัน เป็นของปี พ.ศ. 2561 – 2565 ซึ่งก าลังจะครบวาระการใช้แผนฯ และ
การจัดท าในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งแนวทางการจัดท าแผนฯ ปี พ.ศ. 
2566 – 2570 มาเพ่ือให้ อบต. น ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งการได้มาของแผนพัฒนาฯ ปี 
พ.ศ. 2566 – 2570 นั้นมาจากโครงการที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชน โดยผ่านคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต. ไร่ใหม่พัฒนา คณะกรรมการพัฒนา อบต. ไร่ใหม่พัฒนา น ามาสู่
กระบวนการของวันนี้ ที่ผู้บริหารจะต้องน าเสนอร่างแผนฯ เข้าสู่สภาฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วจึง
อนุมัติและประกาศใช้ต่อไป เอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านไปนั้นเป็นโครงการที่ได้มาจากการประชาคม จะเห็นได้
ว่าในปีนี้ทาง อบต. ยังไม่ได้ลงพ้ืนที่ไปตามหมู่บ้าน แต่โครงการที่อยู่ในเอกสารก็มาจากความต้องการของ
ประชาชนทุกหมู่ซึ่งทางหมู่บ้านได้จัดประชุมประชาคมร่วมกับอ าเภอชะอ า และเป็นการทบทวนจากแผนฯ 
ฉบับเดิม ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้
ประกาศงดเว้นการจัดประชาคม แต่ทาง อบต. ได้ร่วมกับอ าเภอและหมู่บ้าน ในการช่วยหมู่บ้านจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บ้าน โดยทางอ าเภอได้ส่งแผนพัฒนาหมู่บ้านทุกหมู่มาที่ อบต. เราจึงน าโครงการจากแผนพัฒนา
หมู่บ้านที่เสนอโดยประชาชนมาพิจารณาทบทวน จึงออกมาเป็นร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเล่มนี้ 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  

 /ส่วนที่ 2... 
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล 

โดยข้อมูลจะแสดงในรูปแบบของตารางในหน้าที่ 41 เป็นต้นไป เรียงตั้งแต่หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 8 ซึ่งเป็นโครงสร้าง
พ้ืนฐานและข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพชีวิตและด้านการบริหารทั่วไป 
ส าหรับโครงสร้างพ้ืนฐานของหมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 8 น ามาจากปัญหาความต้องการของประชาชนทุกข้อ ที่ผ่านมา
หากสมาชิกท่านใดได้เข้าร่วมประชุมกับอ าเภอก็จะทราบว่าได้มีการขอข้อมูลจาก อบต. เพ่ือน าไปเขียน
โครงการเหล่านี้รวมกับโครงการที่หมู่บ้านเสนอใหม่ เราจึงน าทั้ง 2 ส่วนนี้มาปรับเป็นแผนพัฒนาฯ ของอบต. 
ส่วนในเรื่องการจัดประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นในปีต่อๆ ไปหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย ทาง อบต. จะท าการลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน
เหมือนเดิมในทุกๆ ปี 

  หัวหน้าส านักปลัด  ส าหรับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ อบต. ไร่ใหม่ 
(นายธีระวัฒน์ วงพล)  พัฒนานั้น จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ซึ่งจะเป็นเครื่องมือใน
    การพัฒนาของ อบต. ทั้งนี้หากมีการเพ่ิมเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง สามารถ
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขถึงปัจจุบัน หากสถานการณ์การพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเราสามารถด าเนินการปรับปรุงแผน
ฯ ได้ครับ 

   ประธานสภาฯ   มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมบ้างหรือไม่ครับ 
(นายเสรี หมอนทอง) 

ที่ประชุม   ไม่มี 

   ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ที่จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอมติที่  
(นายเสรี หมอนทอง)  ประชุมสภาฯ  ครับว่าจะให้ความเห็นชอบในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.
    2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนาหรือไม่
อย่างไรขอมติด้วยครับ    

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ อบต.ไร่
ใหม่พัฒนาด้วยมติ 10 เสียง (สมาชิกเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน) 

2.3 เรื่องขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) จ านวน 
2 รายการ 

     ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การ  
(นายเสรี หมอนทอง)  บริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณา
    ครับ   

ปลัดองค์การฯ ปฏิบัติหน้าที่ฯ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามที่ได้เสนอญัตติขอ  
(นายธวัช ขจรกลิ่น)  อนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2564 (กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) จ านวน 2
    รายการ ดังนี้ (1) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยข้าง
โรงเรียนหนองเขื่อน หมู่ที่ 4 งบประมาณ 1,840,000 บาท และ (2) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตซอยหนองกร่าง หมู่ที่ 7 งบประมาณ 2,160,000 บาท รวมขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

 /4,000,000... 
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4,000,000 บาท ส าหรับญัตตินี้เป็นเรื่องที่ผมเพ่ิมเข้าไปในวาระการประชุม เพราะไม่สามารถคาดการณ์ได้
ว่าในระยะ 2 เดือนข้างหน้าจะมีงบประมาณเข้ามาทันหรือไม่ จึงขอที่ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาก่อน หากมี
งบประมาณเข้ามาแล้วสามารถด าเนินการได้ทัน จะได้เร่งจัดท าประกาศฯ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 
ซึ่งจะได้ก่อหนี้ผูกพันได้ทันสิ้นปีงบประมาณ และขอมติที่ประชุมกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  โดยมีระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
    ข้อระเบียบ 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกันเงิน 
    ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  
    กรณี เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่ งแล้ว หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อ
สภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีก
หนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 
    กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อ
ผูกพัน 
    เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้น
ตกเป็นเงินสะสม 
    พิจารณาแล้วเนื่องจากใกล้จะสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายการ
จ่ายนี้จะต้องอยู่ในขั้นตอนของการรายงานขอซื้อขอจ้างของงานพัสดุ ซึ่งการด าเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีเงื่อนไขเวลาในการ
ด าเนินการจัดหาพัสดุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติ ให้เป็นไปตามนั้น เกรงว่าการด าเนินการก่อ
หนี้ผูกพันในรายการจ่ายนี้ไม่อาจที่จะปฏิบัติให้เสร็จสิ้นลงได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 เห็นสมควร
เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีงบประมาณถัดไปตามระเบียบข้อ 59 

    ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
(นายเสรี หมอนทอง)   

ที่ประชุม   ไม่มี 

    ประธานสภาฯ   ตามที่ผู้บริหารได้ชี้แจงหลักการและข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการกันเงิน 
(นายเสรี หมอนทอง)  ไว้เบิกเหลื่อมปี ตามท่ีได้ยื่นญัตติการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีจ านวน  
    2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ก่อนสิ้น
ปีงบประมาณในวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งมิอาจด าเนินการได้ทัน จึงขอมติสภาฯ เพ่ือพิจารณาการขอ
อนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

 /มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีด้วยมติ 10 เสียง (สมาชิกเข้าร่วม
ประชุม 10 ท่าน)  

  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องปรึกษาหารืออ่ืนๆ  
    ประธานสภาฯ  เนื่องจากวาระต่างๆ ได้ด าเนินการประชุมเสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   
(นายเสรี หมอนทอง)  ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอหรือน าเข้าปรึกษาหารือใน  
    ที่ประชุมเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  

    ส.อบต.หมู่ที่ 6  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายมนตรี น้อยสัมฤทธิ์ สมาชิกสภาองค์การ   
(นายมนตรี น้อยสัมฤทธิ์)  บริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 6 ขออนุญาตเป็นตัวแทนของประชาชนบ้านโป่งแย้ 
    ที่ได้รับผลกระทบจากการวางท่อน้ าใหม่ เดิมทีน้ าอุปโภค บริโภคบริเวณ 
ปากซอย 18 เป็นแท็งก์น้ าบาดาล เมื่อปล่อยน้ าไปในปริมาณมากส่งผลให้เครื่องซับเมิร์สท างานหนักและพังลง  
น้ าจากบ่อบาดาลด้านล่างแห้งท าให้ไม่พอแจกจ่าย ประชาชนได้รับความเดือนร้อนประมาณ 10 หลังคาเรือน 
ปัจจุบันแก้ไขปัญหาโดยการใช้น้ าจากแหล่งน้ าตามธรรมชาติ หากมีงบประมาณเข้ามาเพียงพอที่จะขยายแหล่ง
น้ าเพ่ิมเติมในปี 2565 ผมก็ขอฝากเรื่องนี้ให้ท่านผู้บริหารช่วยพิจารณาด้วยครับ 

ปลัดองค์การฯ ปฏิบัติหน้าที่ฯ ขออนุญาตชี้แจงเรื่องที่ท่านสมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 6 ได้สอบถามมานั้น 
(นายธวัช ขจรกลิ่น)  เรื่องท่อน้ าที่วางใหม่ในบริเวณนั้น เพ่ือต้องการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า
    ครัวเรือนที่อยู่ตรงข้าม รพ.สต.บ้านโป่งแย้ ในส่วนการขยายแหล่งน้ า และ
ท่อประปาทางทิศเหนือ จะต้องมาพิจารณากันอีกครั้ง โดยเรื่องนี้ได้ระบุไว้ในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2566 – 2570 แล้วครับ 

ที่ประชุม   ทราบ 

   ประธานสภาฯ   ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอหรือ 
(นายเสรี หมอนทอง)  น าเข้าปรึกษาหารือในที่ประชุมเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 

ผอ.รพ.สต.ไร่ใหม่พัฒนา  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมนาย 
(นายสมชาย รัตนะวิสัย)  สมชาย รัตนะวิสัย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไร่ใหม่ 
    พัฒนา ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสาธารณสุข 7 เรื่อง ดังนี้ครับ 
    (1) ประกาศรับสมัครผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
โป่งแย้ 
    (2) ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศ  เพชรบุรีเป็นพ้ืนที่สีแดงเข้ม จึงขอ
ประชาสัมพันธ์ค าสั่งของจังหวัดเพชรบุรีเรื่อง การฝ่าฝืน พรบ. ควบคุมโรคให้ที่ประชุมได้ทราบ 
    (3) การเดินทางเข้า – ออกของประชาชนต่างพ้ืนที่ จะต้องด าเนินการตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด ซึ่งต้องกักตัว 14 วัน โดยมอบหมายให้ อสม.ช่วยกันสอดส่องดูแล พร้อมกันนี้ขอฝาก
ท่านผู้น าชุมชนช่วยกันดูแลด้วยครับ เนื่องจากพ้ืนที่ในเขตอ าเภอชะอ ามีผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วน
ต าบลไร่ใหมพั่ฒนายังไม่พบผู้ติดเชื้อเพ่ิมและมีแนวโน้มลดลง 
    (4) การให้บริการในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล งด
ให้บริการทางทันตกรรมและหัตถการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ถูกกักตัว บุคลากรมีจ านวนจ ากัดและมีภารกิจที่
จะต้องประจ าอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม รวมถึงการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนทั่วไป 

 /(5) ส าหรับ.... 
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    (5) ส าหรับผู้ที่ต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ทางกาชาดเพชรบุรีมีชุดธาร
น้ าใจ ถุงยังชีพ และน้ าดื่ม 1 แพค มอบให้ ซึ่งเราสามารถเบิกมาแจกให้ประชาชนที่ต้องกักตัวได้เป็นงวด 
    (6) การอ านวยความสะดวกแก่ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ และผู้ที่มีความเสี่ยง
สูงโดยทาง รพ.สต. จะให้บริการตรวจด้วยเครื่อง Antigen test kit (ATK) 
    (7) เรื่องการฉีดวัคซีนที่ให้บริการประชาชนปัจจุบันหากได้รับเข็มที่ 1 เป็น 
Sinovac เข็มที่ 2 จะได้รับ AstraZeneca โดยต้องจองผ่านระบบหมอพร้อมเท่านั้น ไม่มีวัคซีนส าหรับผู้ที่ 
Walk in เนื่องจากวัคซีนมีจ านวนจ ากัด ส่วนวัคซีนที่เหลือในแต่ละวันนั้น เราจะพิจารณาให้ผู้สูงอายุและกลุ่ม 
7 โรคเรื้อรังตามมติของคณะกรรมการวัคซีนของอ าเภอชะอ า จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม   ทราบ 

   ประธานสภาฯ   ขออนุญาตสอบถามครับ เรื่องการตรวจด้วย Antigen test kit มีหลักการ 
(นายเสรี หมอนทอง)  อย่างไรบ้างครับเรียนเชิญท่าน ผอ. ชี้แจงด้วยครับ 

ผอ.รพ.สต.ไร่ใหม่พัฒนา  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านขอ 
(นายสมชาย รัตนะวิสัย)  อนุญาตชี้แจงครับ เราจะพิจารณาจากผู้ที่มีความเสี่ยงสูง หรือผู้ที่สัมผัสใกล้
    ชิดผู้ติดเชื้อโดยตรงก่อนครับ 

ที่ประชุม   ทราบ 

   ประธานสภาฯ   ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีอะไรจะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
(นายเสรี หมอนทอง) 

   หัวหน้าส านักปลัด  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเนื่องจากการประชุม 
(นายธีระวัฒน์ วงพล)  สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวันนี้จะเป็นการประชุมครั้งสุดท้าย
    ของท่านผู้บริหาร ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ ทาง
องค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้น าต้นกล้ามะฮอกกานีจากศูนย์เพาะเลี้ยงกล้าไม้พ้ืนที่บ้านโป่งแย้มามอบให้แก่
ทุกท่านเพ่ือน าไปปลูกเป็นการมอบสิ่งดีๆ ให้แก่กันในวันนี้ครับ 

    ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านธวัช ขจรกลิ่น ปลัดองค์การฯ ได้พูดคุยกับสมาชิกสภาฯ และผู้ 
(นายเสรี หมอนทอง)   เข้าร่วมประชุมด้วยความเคารพครับ 

ปลัดองค์การฯ ปฏิบัติหน้าที่ฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
(นายธวัช ขจรกลิ่น)  การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมในรูปแบบทางการของผมเป็นครั้งสุดท้าย
    ส าหรับการท าหน้าที่งานกิจการสภาฯ เว้นแต่ว่าจะมีเหตุการณ์จ าเป็นต้อง
เปิดการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ผมก็คงได้พบทุกท่านอีกครั้ง ในช่วงเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมาผมรู้สึกเป็น
เกียรติและมีความยินดีที่ได้ร่วมกันกับทุกท่านพัฒนาต าบลไร่ใหม่พัฒนาให้มีความเจริญขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ถนนหลายสายที่เคยเป็นลูกรังปัจจุบันเป็นถนนคอนกรีต ถนนลาดยางที่มีความมั่นคงแข็งแรง สร้าง
ประโยชน์ให้แก่พ่ีน้องประชาชนในการสัญจร รวมถึงด้านคุณภาพชีวิตที่ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม 
ปัญหาด้านสาธารณสุข ในวาระที่ผมจะเกษียณราชการในเดือนกันยายนนี้ ผมมีความมุ่งหวังว่าทุกท่านจะได้
ช่วยสานต่อการพัฒนาให้เกิดความเจริญต่อไป ส่วนผมเองหากมีเรื่องใดให้ช่วยเหลือ หรือให้ผมเสนอความเห็น
แนะน าแนวทางเรื่องใดผมยินดีครับ ในวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันพัฒนาต าบลครับผม 

 /ที่ประชุม.... 
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ที่ประชุม   รับต้นมะฮอกกานีพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และท่านประธานสภาฯ เป็น
    ตัวแทนกล่าวค าขอบคุณท่านผู้บริหาร 

   ประธานสภาฯ   ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
(นายเสรี หมอนทอง) 

ที่ประชุม   ไม่มี 

   ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีผมก็ขอปิดประชุมในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ 
(นายเสรี หมอนทอง)  ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุม   เวลา 11.30 น. 

 

 
   (ลงชื่อ)..............ธวัช  ขจรกลิ่น...............ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นายธวัช ขจรกลิ่น) 
       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
   (ลงชื่อ)..............เสรี  หมอนทอง............ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายเสรี หมอนทอง) 
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 


